

สิทธิพร เจริญเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sittiopom@uobkayhian.co.th

### BANPU – ยังน่าจะ ไม่ธรรมดา

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

**ที่มา ในลี้จั่วหัว...** ก็คงไม่มีอะไรเกิดตลาด หรือ SET Index แล้วกระมัง เห็นๆ อยู่ว่าวันก่อนไม่แยเท่าไร แต่วันวาน ก็เล่นปักหัวลงช่ออย่างน่าใจหาย ลงมาแถวๆ Low เดิมซะด้วย ทำท่าทางมีแนวจะหลุดเอาเสียให้ได้... สัญญาณ Bullish Divergent ที่มีอยู่ถึง 3 หัว จะยังช่วยได้มากน้อยแค่ไหน หลายๆ คนก็เกิดอาการหวั่นๆ หรือ ใจสั่นๆ ไม่น้อยเลยเหมือนกัน... เอาเป็นว่า อย่าลืมเรื่องสัญญาณหลักๆ ก็แล้วกันนะครับ ไม่ว่าจะเป็แนวโน้มจาก Trend Line ที่มีกรอบการแก่งตัวอย่างไร และแนวด้านของกรอบอยู่ในระดับไหน... หรือ ถ้าตีเส้นไม่ชัดไม่คล่อง ก็ลองดูกันที่เส้น SMA25days ไว้ก่อนก็ได้ รูปแบบของเส้นเป็นอย่างไร และระดับอยู่ตรงไหน ก็ตรงนั้นแหละครับที่เป็นแนวด้าน อันนี้หมายถึงว่า ถ้าจะ Rebound นะ แต่ถ้าไปดูเรื่องของ ชุด MA. ที่เราเอาไว้ดู ตลาดกระทิงและตลาดหมี แล้วนั้น จะเห็นชัดเลยว่า ตลาดระยะนี้ ก็ไม่ธรรมดาเลยนะ อย่างว่าแต่ MA25 เลย ที่จะหวังขึ้นไปทดสอบ เอาแค่ MA. ระยะสั้น ของชุดหมีตัวนี้แล้ว จะผ่านได้หรือไม่ก็ยังไม่มั่นใจเลย เรียกว่า หมีตัวนี้ยังดูไม่ธรรมดาจริงๆ นอกจากจะแข็งแกร่งแล้ว ยังจะดูและอาจจะดูมากๆ ในวันหน้าเอาเสียด้วยก็ได้เนี่ย... หมายถึงว่า ถ้าในสัปดาห์นี้ ไม่ผ่าน 1550+/- ไปได้ ก็อย่าหวังจะเจอ MA25days เลยนะ แล้วยิ่งถ้าเกิดพลิกลงมาต่ำกว่า 1520 ด้วยแล้วนั้น หมีตัวนี้ อาจจะดับลงไปต่ำๆ จนอาการจะเรียกว่า สาหัส กันเลยก็ได้... การต่ำกว่า 1500 อาจจะไม่ใช่ว่าเรื่องผิดปกติแต่อย่างใด แต่ทั้งนี้ เหนือเมทก็หวังเพียงว่า อย่าต่ำกว่า 1450 เท่านั้น ก็พอใจแล้ว ก็ยังพอมองการเป็นคลื่น 4 ได้อยู่

**ดูตามเกม...** ก็ยังคงน่าจะเป็นเกมที่ไมธรรมดา ที่น่าจะเกี่ยวเนื่องกับ W4 และ W5 อยู่ดีนะ แต่ก็เอาเป็นว่า ไม่ได้รู้อะไรมากมายไปจากการคาดการณ์... ถ้าใครจริงจัง ก็อาจจะได้เปรียบในเกมนี้ก็ได้นะ

**แนวรับ : ... 12.8-12.7 หรือ หลักๆ ต้องไม่ต่ำกว่า 12.0**

**เป้าหมาย : ... 13.5-14.0 หรือ การขึ้นจริง คาดหวัง 15.0 ได้**

Price Chart...(BANPU)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

**กราฟราคาหุ้น BANPU...** จะว่าไปแล้ว รูปแบบของชุด MA. ก็ยังถือว่าอยู่ในแนวโน้มเดิม ที่ยังดูดี โครงสร้างของการแก่งตัว ก็ยังไม่เสียรูปของการเป็นขาขึ้น... แต่ถ้าจะมองว่า MA25days ยังไม่ชัดเจน หรือ มีแนวโน้มในการแก่งออกข้างอยู่นั้น ก็คงต้องดูกันที่ MACD ช่วยแล้วละ ซึ่งรูปแบบของ MACD นั้น เริ่มจะๆ จะมีแนวโน้มดูดีในระลอกใหม่ได้เหมือนกันนะ นั่นแปลว่า ถ้าตีๆ หน่อย การแก่งตัวที่ไม่ต่ำกว่า 12.50 ลงมาเสียก่อน การซื้อเก็งกำไร ก็ยังคงน่าจะทำได้ เอาแค่ว่าถ้าจะร้ายจริงๆ ก็ต้องต่ำกว่า 12.0 ลงมาใหม่ อันนี้ก็จะต้องถือว่า ไม่สวยห่วย อาจจะต้องถอยหนีออกมาก่อน หรือว่า Cut Loss ก่อนนั้นแหละครับ... รอบนี้ ถ้ายืน 13.5 ได้ อาจจะขึ้นแรง